
Sælir, 
 
það er ekki bjart framundan í ferðaþjónustunni eða mörgu öðru líkast til. 
Tekjufall er svo gott sem 100% næstu mánuði amk. 
 
Verður kannað að fresta innheimtu fasteignagjalda af slíku húsnæði? 
 
Nú er róinn lífróður og spurning hvað verður þegar þetta er gengið yfir en það munar um allt, enda 
tekjustreymið 0. 
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